

ดร.สิริยา รัตน์ช่วย

การศึกษา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุสิตบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เกียรตินิยม)

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัย ศูนย์ติดตามประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นักวิจัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 1 และ 2 คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ

สวัสดิการชุมชน
การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคม
แหล่งเงินทุนชุมชน
ความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
การจัดสวัสดิการชุมชนกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

กลไกการสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเกาะกลาง ชุมชนชาวจีน โบ๊เบ๊ ชุมชนคริสต์กุ๊กจีนและชุมชนมัธยมดงมาตุลีอิสลาม กรุงเทพมหานคร เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (นักวิจัย)

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เสนอสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (นักวิจัย)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554: ศึกษาบทบาทพรรคการเมือง และพฤติกรรม การเลือกตั้งของประชาชนในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) (นักวิจัย)

ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อความผูกพันพรรคการเมืองของ ประชาชนในภาคใต้: ศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง (นักวิจัย)

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงและรับประโยชน์จากแหล่งเงินทุนในชุมชนของผู้ด้อยโอกาสเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (นักวิจัย)

ผลกระทบของนโยบายโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและ โครงการพัฒนาศักยภาพของ หมู่บ้านและชุมชน (SML): วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐและท้องถิ่นในมุมมองทางการเมือง (ผู้ช่วยนักวิจัย)

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในประเทศไทย สถานภาพ ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ (ผู้ช่วย นักวิจัย)

บทความวิชาการ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Community Development in Dynamic of New Era) ตีพิมพ์ใน วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการ ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงและรับประโยชน์จากแหล่งเงินทุนในชุมชนของผู้ด้อยโอกาสเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fairness in Accessing Community Funds of the Disadvantaged groups for Quality of Life: A Study in Cha-uat District, Nakhon Si Thammarat Province) ตีพิมพ์ใน วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อความผูกพันพรรคการเมืองของ ประชาชนในภาคใต้: ศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นำเสนอและตีพิมพ์ในงานสัมมนา การเมืองการปกครองไทย ครั้งที่ 3 (Thai Politics Forum 2009) สถาบันพระปกเกล้า

งานสนับสนุนวิชาการ

คู่มือ “คู่มือคนไทยใช้ได้จริงๆ” คำบรรยายพร้อมการ์ตูนการเมือง (กองบรรณาธิการ)

คู่มือ “อึ้งที่งง คำคนการเมือง เล่ม 2 และเล่ม 3” คำบรรยายพร้อมภาพการ์ตูนการเมือง (กอง บรรณาธิการ)